



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันมิให้มีการประพฤติปฏิบัติในการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ที่จะได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการโดยรวม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ดังนั้น เพื่อการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ร่วมกันเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมใสสะอาดปราศจากการทุจริตและปราศจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีมาตรการใช้ยึดถือและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นหลัก ใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดหลักความประหยัด คุ่มค่า และให้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

๓. ห้ามนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษภายนอกของตนเองหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

๔. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ยึดแนวทางตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

/๕.ห้ามมิห้าม

๕. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก เนื่องจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๖. ห้ามมิให้ผู้ใดหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเองหรือ บุคคลอื่น ใช้อิทธิพลเรียกรับผลตอบแทนในตำแหน่งที่ส่งผลเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็น ธรรม ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น

จึงประกาศให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวินัย ยงเขตรการณ)  
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน